

Số: 82/BC- HĐNVQS

Quài Nưa, ngày 09 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã Từ 01/01/2021 đến 30/6/2023

I. Đặc điểm tình hình

Quài Nưa là xã Vùng thấp của huyện Tuần giáo cách trung tâm huyện 7km về phía bắc, phía đông giáp với Pú Nhung và Tỏa Tình, Phía tây Giáp xã Mường Thín, phía Nam giáp xã Quài Cang, phía bắc Giáp xã Mùn Chung. Diện tích tự nhiên 5.216,70 ha; 6.560 nhân khẩu; có 12 bản; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 32%. Có 04 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 80%, dân tộc Kinh chiếm 10%, Dân tộc Mông, Kháng chiếm 10%. Xã có 05 trường học thuộc 3 cấp học (Trung học cơ sở, tiểu học và mầm non). Đảng bộ xã có 19 chi bộ với 302 đảng viên.

Từ năm 2021 đến 30/6 2023 tình hình kinh tế - xã hội của xã cơ bản vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, Quốc phòng - An ninh ổn định. Nhân dân các dân tộc luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết xây dựng kinh tế xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã còn cao, đời sống đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND- UBND xã và HĐNVQS huyện, các ban, ngành, đoàn thể, HĐNVQS xã tổ chức thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã xuất phát từ những đặc điểm tình hình trên, kết quả thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự có những thuận lợi và khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

Đơn vị xã Quài Nưa luôn được sự quan tâm của tỉnh, huyện, và Hội đồng nghĩa vụ Quân sự cấp trên, Đảng ủy, HĐND, UBND và sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể trong xã.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quài Nưa luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng về việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trong tình hình mới. Các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự 2015 đến các thôn bản trên địa bàn xã.

2. Khó khăn:

- Nhận thức của một số ít người dân về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, luật giáo dục, quốc phòng và an ninh... còn hạn chế, việc đăng ký quân nhân dự bị sau khi xuất ngũ chưa chủ động, còn để đôn đốc, công tác đăng ký độ tuổi 17, độ tuổi sẵn

sàng nhập ngũ, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhiều công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đi làm các tỉnh khác nên thường xuyên thiếu vắng, đã ảnh hưởng đến công tác tuyển quân hằng năm.

II. Tình hình triển khai, thực hiện

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

- Tuyên truyền lồng ghép các buổi họp dân hoặc mở hội nghị tuyên truyền riêng đến các thôn, bản trên địa bàn xã, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Ủy ban nhân dân xã Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thường xuyên quán triệt thực hiện đầy đủ các văn bản của Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn cấp trên.

- Nội dung tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc Hội khoá 13 ban hành Luật nghĩa vụ quân sự gồm IX chương và 62 điều;

- Kết quả của việc tuyên truyền tác động đến ý thức chấp hành của người dân, qua các đợt tuyên truyền đến người dân về Luật nghĩa vụ quân sự, cơ bản đã nhận thức được công tác thực hiện Luật có 810 lượt người tham gia, chính vì vậy công tác khám sơ tuyển và tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ trong thời gian qua xã Quài Nưa không có thanh niên nào chống khám nghĩa vụ quân sự.

2. Công tác chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện

Ban CHQS xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và Hội đồng NVQS xã xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ, trong 2,5 năm đó là: Nghị quyết về việc lãnh đạo nhiệm vụ Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện công tác tuyển quân; Kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương; Kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ; Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm; Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm; Quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐ NVQS; Quyết định ban hành Quy chế và quy chế hoạt động của Hội đồng NVQS xã; Kế hoạch khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS năm; Quyết định giao chỉ tiêu khám sơ tuyển cho 12 bản trên địa bàn xã; Thông báo phân công nhiệm vụ phụ trách cơ sở của thành viên hội đồng NVQS.

3. Kết quả việc triển khai tổ chức thực hiện

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Hằng năm trên cơ sở chỉ tiêu được cấp trên giao, Ban CHQS xã tham mưu cho UBND xã, Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ xã đến bản, thường xuyên được củng cố, bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng, hoạt động có nề nếp; tổ chức việc đăng ký, sơ tuyển, khám tuyển, gọi nhập ngũ theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Từ năm 2021 đến 30/6/2023 có 19 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó năm 2021 là 07 đ/c, năm 2022 là 07 đ/c, năm 2023 là 05 đ/c.

+ Công tác quản lý, rà soát nguồn công dân nhập ngũ Hội đồng NVQS xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong

độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Việc lập danh sách thanh niên tuổi 17, tổ chức đăng ký, khám sơ tuyển, khám sức khỏe lần đầu cho thanh niên được chú trọng, tỷ lệ đăng ký hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu; có 110 công dân đăng ký trong đó năm 2021 có 30 công dân, năm 2022 có 36 công dân, năm 2023 có 43 công dân.

+ Hằng năm Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch của cấp trên; Xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hướng dẫn, Thông báo, Báo cáo chất lượng rà soát, kế hoạch khám sơ tuyển, kế hoạch phát lệnh gọi nhập ngũ hàng năm, Trong 03 năm qua tổng số thanh niên đủ điều kiện khám: 131 công dân, đến trạm Y tế xã khám là 131 công dân (đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, đủ điều kiện trúng tuyển là 75/131 (đạt tỷ lệ 57%), lựa chọn lên khám tuyển tại huyện là 58/75 công dân (đạt tỷ lệ 77%), tham gia khám tuyển tại huyện 58/58 công dân (đạt 100%), trúng tuyển 19/58 công dân (đạt tỷ lệ 33%), nhập ngũ 19 công dân (đạt 100% chỉ tiêu giao).

+ Công tác thiết lập và xét duyệt hồ sơ, thâm nhập công dân nhập ngũ Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch phối hợp các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng LNVQS, phân công từng thành viên nắm tình hình để rà soát, tuyển chọn, xét duyệt đúng trình tự, nội dung, nguyên tắc và đạt chất lượng cao.

+ Công tác phối hợp phát lệnh gọi nhập ngũ sau khi Ban Chỉ huy quân sự xã nhận được Lệnh của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. Hội đồng nghĩa vụ quân sự, tiến hành họp phân công cho các thành viên trong hội đồng phát Lệnh gọi nhập ngũ, phát trực tiếp đến công dân và gia đình công tác phối kết hợp phát lệnh nhập ngũ hàng năm được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao.

+ Công tác giao nhận quân Hội đồng nghĩa vụ quân sự giao quân cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo đúng kế hoạch và thời gian, lễ tổ chức giao nhận quân nhanh gọn đảm bảo số lượng, chất lượng.

- Công tác quân sự địa phương Được Đảng ủy, UBND xã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo Quốc phòng – an ninh thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo: “Tăng trưởng kinh tế là tăng trưởng về tiềm lực QP&AN, góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến bản”. Quan tâm chỉ đạo xây dựng các ban, ngành, đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đủ về số lượng, có chất lượng cao, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ theo quy chế hội họp trong toàn xã. Tập trung xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

- Việc xử lý vi phạm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được xã quan tâm chỉ đạo và tăng cường tuyên truyền, nên từ năm 2021 đến nay toàn xã không có thanh niên vi phạm Luật NVQS phải xử lý.

- Kinh phí chi cho hoạt động tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từng năm Được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn bản quan tâm triển khai thực hiện. Qua 3 năm toàn xã và các ban ngành đã thăm, tặng quà cho 17 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, trị giá 5.700.000đ. trong đó năm 2021 là 2,100,000đ, năm 2022 là 2,100,000đ năm 2023 là 1,000,000đ.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

- Nhìn chung trong các năm qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã đã tập trung thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân trong xã chấp hành các quy định của Luật NVQS, từ đó trên địa bàn xã không có các vụ việc vi phạm pháp luật về thực hiện Luật NVQS. Hằng năm hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, tiến hành tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kết quả công tác trong năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm sau đảm bảo sát đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Thường xuyên quán triệt thực hiện đầy đủ các nội dung của Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp trên. Đảng ủy ban hành các Nghị quyết về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nghị quyết chuyên đề về tuyển quân hằng năm; UBND xã, Hội đồng NVQS xã chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.

- Công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS xã được triển khai kịp thời; Việc đảm bảo ngân sách chi cho quốc phòng, Tổ chức gặp mặt, tặng quà và động viên tân binh lên đường nhập ngũ kịp thời; Tổ chức tiếp nhận và đăng ký vào ngạch dự bị động viên cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương theo đúng quy định.

- Ban CHQS xã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS xã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm, đúng quy định Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh góp phần thực hiện tốt Luật NVQS và củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trên giao.

2. Tồn tại hạn chế

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS chưa thật sự được quan tâm triển khai thực hiện; chưa có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa Ban CHQS xã với các ngành, đoàn thể trong xã, cơ quan tham mưu chưa chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc thù, điều kiện địa phương; hiệu quả tuyên truyền chưa cao, chưa sâu rộng.

- Công tác vận động, gọi công dân nhập ngũ của hệ thống chính trị cơ sở đôi lúc thiếu đồng bộ, chủ yếu giao cho Ban chỉ huy quân sự. Một số thành viên Hội đồng NVQS xã và một số cán bộ bản, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.

- Việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chủ yếu ở các đối tượng chưa có công việc ổn định, chưa qua đào tạo và học nghề.

- Cơ bản thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đi làm công ty và đi lao động ở các vùng miền khác nên công tác triệu tập khám sơ tuyển còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng sức khỏe của thanh niên còn thấp.

- Thôn đội trưởng của các bản chưa qua đào tạo; trình độ, năng lực còn hạn chế, công tác rà soát số lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, chưa phát huy hết tinh thần vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Một số thanh niên không muốn đi nghĩa vụ quân sự khi khám mắt cố tình không đọc đúng do đó rất khó khăn trong quá trình khám sơ tuyển cũng như phát hiện các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa thực sự sát sao, chưa đồng bộ. Một số đồng chí Thôn đội trưởng là lao động chính trong gia đình, thường xuyên đi làm ăn xa nên công tác rà soát, nắm số lượng thanh niên trong độ tuổi NVQS, trong bản chưa đúng và chưa đủ chỉ tiêu.

- Công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện trong công tác tuyên truyền Luật NVQS của cơ quan quân sự chưa được chủ động, chưa thường xuyên, kịp thời và sâu rộng được đến nhiều đối tượng công dân; hình thức tuyên truyền chủ yếu là lồng ghép các buổi họp dân ở các bản, qua các đợt tuyển quân nên nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện Luật NVQS trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc chưa cao.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với công an và các ban, ngành đoàn thể ở địa phương trong công tác đăng ký, nắm nguồn, quản lý thanh niên trong độ tuổi chưa chặt chẽ nên khó khăn trong việc quản lý cũng như triệu tập khi cần.

- Một số thanh niên sau khi học xong muốn đi làm tại các công ty với thu nhập cao, không muốn đi nghĩa vụ quân sự nên còn tìm cách để trốn, sử dụng các biện pháp, uống rượu, bia để tăng huyết áp và không trung thực khai trong quá trình khám sức khỏe; một phần do hệ lụy của sức ép công nghiệp nên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sức khỏe thanh niên khi được triệu tập về khám tuyển hằng năm.

- Từ xã tới bản chưa quan tâm, chú trọng việc tuyên truyền, vận động gia đình và bản thân các đối tượng trong danh sách đăng ký đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ do tham gia các lớp đào tạo, học tập tại các trường chuyên nghiệp (Cao đẳng, Đại học...) thực hiện đăng ký lại sau kết thúc khóa học (theo Nghị định 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ) nên không có thanh niên có trình độ học vấn, chuyên môn cao tham gia nghĩa vụ quân sự hằng năm.

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đối với Tỉnh

2. Đối với Huyện

Đề nghị phân bổ ngân sách cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức thực hiện công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tốt hơn.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan

Đối với công an huyện xây dựng kế hoạch tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân trước nghĩa vụ quân sự, nhiều công dân không muốn đi nghĩa vụ

quân sự, chỉ đăng ký nghĩa vụ công an nên công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự gặp nhiều khó khăn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quài Nưa./.

Nơi nhận:

- Ban pháp chế HĐND huyện;
- TT đảng ủy - HĐND – UBND;
- Các thành viên HĐNVQS xã;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
CHỦ TỊCH**

**Lò Văn Pọm
CHỦ TỊCH UBND**